



ที่ บช 016/2564 (PM)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ที่แจ้งสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการที่ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลแตกต่างของกำไรสำหรับงวดเกินกว่า 20% โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสำหรับงวดจำนวน 75.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 41.2 ล้านบาท รายการเปลี่ยนแปลงในงวดมีดังนี้

ในไตรมาสที่ 3 สถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องรวมถึงการใช้มาตรการล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งกระทบต่อการบริโภคโดยรวม ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการในประเทศลดลง 26.6 ล้านบาท ด้านการส่งออกยังคงมีอัตราเพิ่มต่อเนื่องจากปีก่อนโดยรายได้จากการขายและบริการในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 127.1 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ร้อยละ 28.8 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.7 เนื่องจากในงวดมีการเร่งจำหน่ายสินค้ากลุ่มกาแฟมากขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในงวดมีจำนวน 97.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 5.8 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายเพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาท ในงวดมีการเปิด MIVANA Flagship Store เพื่อเป็นต้นแบบของร้านกาแฟเล่าเรื่องราวในหัวใจของกาแฟอินทรีย์รักษาป่าและสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ มีวนา จึงมีค่าใช้จ่ายจำนวน 0.8 ล้านบาท ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์กระจายสินค้า (Concessionaire) เพิ่มขึ้น 0.5 ล้านบาท อัตราต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อรายได้จากการขายอยู่ที่ร้อยละ 9.2 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนในอัตราร้อยละ 0.4

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดมีจำนวน 106.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 13.0 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น 8.5 ล้านบาท ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 5.7 ล้านบาทจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคลังสินค้าลดลง 0.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายยานพาหนะและการเดินทางลดลง 0.4 ล้านบาท





บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน สุทธิจำนวน (0.9) ล้านบาท ซึ่งรวมรายการเงินลงทุนในกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) มีผลกำไร 4.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 12.7 ล้านบาท และมีขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) จำนวน 5.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3.7 ล้านบาท สุทธิขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 8.9 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดมีจำนวน 25.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.8 ล้านบาท จากรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นหลัก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)